



ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,424 ปีที่ 16

วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ราคา 10 บาท

www.dataneews9.com

ถอดรหัส การตลาดอินฟลูฯ ใช้อย่างไร ให้แบรนด์ทรงอิทธิพล ติดลบหม

CMMU ไกด์ไลน์การตลาดอินฟลูฯ ในยุคเฟื่องฟู “Do & Don’t” ใช้อย่างไรให้แบรนด์ทรงอิทธิพล ติดลบหม

ผู้บริโภคมทุก Gen ยังคงต้องยืนยันว่า ยุคนี้คือยุคทองของวงการอินฟลูเอนเซอร์ เพราะไม่ว่าจะเข้าแพลตฟอร์มไหนก็มักจะเจอเหล่าอินฟลูฯ ซื่อดังมากรันตี รีวิวสินค้า พรรณนาสรรพคุณ และ ล้วงเงินออกจากกระเป๋าเราถึงที่ซึ่ง เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่การตลาดแบบ Influencer Marketing กำลังเฟื่องฟูและสร้างเม็ดเงิน **อ่านต่อหน้า 2**



ภาพจาก : www.brandbuffet.in.th

MINI EEC FAIR

EEC Opportunities :
Investment Solutions Towards Sustainable Locals

ภาพจาก : bizconnect.tceb.or.th



ภาพจาก : pantip.com

‘ทีเส็บ’ จับมือ ‘อีอีซี’ จัดงานมหกรรม อีอีซี แฟร์ 2024 น. 2

ผลิตภัณฑ์ส่งออก จั๋งหรีด บุกรต่างประเทศ น. 2

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

ถอดรหัส การตลาดอินฟลูฯ ใช้อย่างไรให้แบรนด์ทรงอิทธิพล ติดลมบน

CMMU โกดไลน์การตลาดอินฟลูฯ ในยุคเฟื่องฟู “Do & Don't” ใช้อย่างไรให้แบรนด์ทรงอิทธิพล ติดลมบนผู้บริโภคทุก Gen ยังคงต้องยืนยันว่ายุคนี้คือยุคทองของวงการอินฟลูเอนเซอร์ เพราะไม่ว่าจะเข้าแพลตฟอร์มไหนก็มักจะเจอเหล่าอินฟลูฯ ชื่อดังมากรันตี รีวิวสินค้า พรรณนาสรรพคุณ และล้วงเงินออกจากกระเป๋าเราถึงที่ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้น

แต่การตลาดแบบ Influencer Marketing กำลังเฟื่องฟูและสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้แก่วงการธุรกิจทั่วโลก แทบจะทุกแบรนด์ไม่ว่าจะแบรนด์เล็ก แบรนด์ใหญ่ต่างก็หันมาใช้กลยุทธ์นี้กันแทบทั้งสิ้น แต่ก็ใช่ว่าใช้แล้วจะประสบความสำเร็จเสมอไป ที่พลาดตกม้าเกือบตายก็มีเยอะแล้วเราควรจะทำอย่างไรให้ทำ Influencer Marketing ได้ประสบความสำเร็จ สร้างให้แบรนด์ทรงอิทธิพลแบบติดลมบนและโดนใจผู้บริโภคทุก Gen ได้ แม้เพิ่งจะบูมมาๆ เมื่อไม่กี่ปีมานี้ แต่ Influencer Marketing ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะจริงๆ แล้วพัฒนามาจากการตลาดแบบปากต่อปาก หรือ Word of Mouth Marketing ที่บอกเล่าสรรพคุณของสินค้าต่อกัน เพื่อจูงใจให้ซื้อตามๆ กัน แต่ด้วยความที่เป็นออนไลน์เข้าถึงทุกคนได้กว้างและรวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และมีแนวโน้มที่จะคล้อยตามได้ง่ายกว่าการโฆษณาแบบเดิม

ส่งผลให้ตลาดอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกเติบโตแบบก้าวกระโดดจาก 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2016 เป็น 16.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 2016 ถึง 2022 อยู่ที่ 46.9%1 ต่อปีส่วนในปี 2023 ที่ผ่านมาเติบโต 21.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะขยับเป็น 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2024 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงอย่างมากเลยทีเดียว

แม้หลายคนจะบอกว่า influencer marketing ไม่มีวันตาย แต่ก็ต้องยอมรับว่านับวันจะยิ่งท้าทายมากขึ้น เพราะทุกวันนี้ใครๆ ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ มีอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เกิดขึ้นแทบทุกวัน ทำให้มีการแข่งขันสูง ผู้บริโภคมีตัวเลือกเยอะ อีกทั้งยังเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น ทำให้มีความพิถีพิถัน ในการเลือกสินค้าและบริการ สามารถมองออกว่าอันไหนคือคอนเทนต์ที่จริงจัง อันไหนคือ tie-in โฆษณาจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ การวางหมากสำหรับการใช้ Influencer จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งมีอะไรบ้างนั้นไปเช็คลิสต์พร้อมกันได้เลย

แต่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้แบรนด์ทรงอิทธิพลและติดลมบน เป็นตัวจริงในโลกธุรกิจ ที่ผันผวนและการแข่งขันสูง คือ การปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต และต้องคิดค้น มองหาเครื่องมือ กลยุทธ์ หรือแนวทางการทำการตลาดรูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้หน้าหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ (ที่มา : www.thansettakij.com)

‘ทีเส็บ’ จับมือ ‘อีอีซี’ จัดงานมหัศจรรย์อีอีซี แฟร์ 2024

นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี และพันธมิตร จัดงาน มินิ อีอีซี แฟร์ 2024 ระหว่างวันที่ 7-9 ต.ค. 2567 เพื่อแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมเอสเค็บหรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต และยังเป็นเวทีสำคัญที่ใช้กลไกโมเมนตัมในการเชื่อมโยงนักลงทุนและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เชื่อมมั่นว่าการเจรจาและการสร้างพันธมิตรเชิงธุรกิจในงานนี้จะเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนในพื้นที่อีอีซี โดยการจัดการงานครั้งนี้ คาดจับคู่เจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 400 คู่ เกิดมูลค่าการค้าซื้อขายไม่น้อยกว่า 45 ล้านบาท สร้างมูลค่าทางธุรกิจหลายพันล้านบาท

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ จะช่วยให้นักลงทุนเห็นศักยภาพหลายเยอร์ชองไทยทั้ง 400 ราย ยิ่งทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นที่จะลงทุนในพื้นที่อีอีซี รวมถึงเป็นการสร้างระบบนิเวศน์การลงทุนของไทยให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มการลงทุนไทยให้มากขึ้นกว่าเดิม อาทิ อุตสาหกรรมเวเลนเนสหรืออุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพที่นักลงทุนให้ความสนใจในการลงทุนเยอะมาก ต้องไปคู่กันต่อว่าในอุตสาหกรรมเวเลนเนส ว่ามีสินค้าอะไรบ้าง และหมอบอยู่ที่ใดบ้าง ดังนั้นหากนักลงทุนจะสร้างโรงแรมสักแห่งอาจจะลงทุนสะพานเพิ่มมาด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างชาติ สำคัญที่สุดเป็นเรื่องราคาที่ดิน แรงงานเพียงพอ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม และการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแลต่างๆ ส่วนต้นทุนในด้านต่างๆ ยังไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจมากนัก โดยความกังวลด้านภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนั้น มองว่าในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี การใช้เงินที่ดีที่สุดคือใช้เพื่อลงทุน เพราะสามารถใช้เป็นสินทรัพย์ในระยะยาวได้ เปรียบเทียบกับการลงทุนในด้านอื่นๆ อาทิ ตลาดหุ้น การลงทุนในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี นอกจากจะทำให้ไม่มีกำไรแล้ว หากหุ้นตกลงเงินที่ลงทุนไว้ก็จะหายไปตามด้วย (ที่มา : www.thansettakij.com)

ผลิตภัณฑ์ส่งออก จิ้งหรีด บุคต่างประเทศ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยภายหลังนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมฟาร์มจิ้งหรีดบริษัท คามิสู้ ชูเปเปอร์ เอ็นโตรี โปรดักส์ จำกัด ภายใต้ชื่อ ฟาร์มสยามบักส์ (SiamBugs) หรือแมลงแห่งสยามโดยมี ว่าที่ รต.หญิง สุวิมล จันทจร ผู้ก่อตั้งและ CEO ให้การต้อนรับ ว่า จิ้งหรีดเป็นโปรตีนทางเลือก และเป็นสุดยอดอาหาร (ซูเปอร์ฟู้ด) เพราะให้คุณค่าทางโภชนาการสูงสามารถนำมาผลิตเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด และยังเป็นโปรตีนที่หาได้ง่าย ช่วยลดการผลิตโปรตีนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ ทำให้ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นและช่วยสนับสนุนด้านการตลาดต่างประเทศ เพราะเป็นสินค้าอภีกรายการหนึ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนซอฟต์แวร์ พาเวอร์ชองของไทยได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่อดีต ไทยมีการนำแมลงมาปรุงเป็นอาหารหลากหลายชนิด จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินที่โด่งดังไปทั่วโลก และกลายเป็น To do list in Thailand ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาถึงประเทศไทย ต้องได้ลองลิ้มชิมรสแมลง ส่วนคนที่ไม่กล้าชิมอย่างน้อยก็ขอให้ได้ถ่ายรูปคู่กับแมลงสักครั้ง นับว่าวัฒนธรรมการกินแมลง ประเทศไทยเป็นผู้นำเทรนด์ของชาวโลก จึงเป็นแรงผลักดันและจุดประกายให้ทำการศึกษาและทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยตัวเองอย่างจริงจัง จนเป็นที่มาของ ฟาร์มสยามบักส์

สำหรับสินค้าเด่น ได้มีการพัฒนาผงโปรตีนขงด้มจากโปรตีนพืช ผสมโปรตีนจิ้งหรีด และโพรไบโอติกส์ (Probiotic) ทำให้เกิดสุดยอดอาหาร หรือซูเปอร์ฟู้ด ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยสร้างสมดุลของระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ช่วยให้การขับถ่ายสะดวก ลดปัญหาท้องผูกและการสะสมของเสียในทางเดินอาหาร ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ ช่วยปรับอารมณ์ให้มีอารมณ์เชิงบวก ลดอารมณ์ด้านลบ ลดการอักเสบในร่างกาย ช่วยต่อต้านความแก่ชรา ผิวพรรณมีสุขภาพดี ลดภาวะน้ำหนักเกินจากการที่จุลินทรีย์ดีตัวดีไปช่วยสร้างสมดุลของลำไส้ และทำให้การหลั่งฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ (ที่มา : www.dailynews.co.th)

ประกาศ

ด้วยบริษัท เซฟ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขอประกาศให้ทราบว่าบริษัทขอยกเลิกการประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทมิได้ประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับใบอนุญาต

ทั้งนี้หากผู้ใดต้องการติดต่อเรื่องการยกเลิกการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัทดังกล่าวสามารถติดต่อโดยตรงที่บริษัท โทร.02-300-4951



บริษัท กฎหมาย เอ็น พี โพรเกรส จำกัด
N P PROGRESS LAW Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1152 ซอยพหลโยธิน 92 ซอยประชาชื่นใต้ อําเภอรังสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Head Office 1152 Soi Phloayothin 92, Prachathipha Subdistrict, Thanyaburi District, Pathum Thani Province 12130, Thailand

วันที่ 25 กันยายน 2567

เรื่อง บอกกล่าวให้ชำระหนี้และบังคับจำนอง หรือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง
เรียน นางสาววิระพร ไทวีชัย

ตามที่ ท่านได้ทำสัญญาซื้อขายกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขุมวิท บิล 2 ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 วงเงินจำนวน 910,400.- บาท ซึ่งท่านได้รับเงินกู้จำนวนดังกล่าวไป จาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนแล้ว และในการกู้ยืมเงินดังกล่าวนี้ ท่านได้มีที่ดินโฉนดเลขที่ 65680 เลขที่โฉนด 475 หน้าสำรวท 65680 ตำบลลำผักกูด (คลองรังสิตรังสิต) อําเภอรังสิตบุรี (กลางเมือง) จังหวัดปทุมธานี (รังสิตบุรี) มาจดทะเบียนจำนองไว้กับธนาคารชำระหนี้กับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

ต่อมา ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้โอนสิทธิเรียกร้องผูกพันทั้งหมด รวมทั้งโฉนดหนี้ของท่านให้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิทธิเรียกร้องหรือภาระผูกพันอื่นใดที่ธนาคารดังกล่าวมีต่อคุณหนี้ ตลอดจนสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนด บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ต่อผูกพันฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

บัดนี้ มูลหนี้ตามสัญญาฉบับดังกล่าว ได้มีกำหนดที่ท่านต้องชำระคืนให้แก่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว แต่ท่านยังไม่ได้ชำระหนี้ดังกล่าว ซึ่งหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ ท่านยังคงมีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567 คิดเป็นหนี้ต้นเงินจำนวน 895,156.85 บาท ดอกเบี้ยจำนวน 212,946.71 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 1,108,822.55 บาท

ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าในฐานะนายตัวแทนมอบอำนาจจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงขอบอกเลิกสัญญาทุกประการ ทุกฉบับ และบอกกล่าวบังคับเงินของหลักประกันที่กล่าวข้างต้น หรือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องมาซึ่งท่าน และขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้น หรือดอกเบี้ยก่อนตามความจนถึงวันชำระหนี้ไปชำระ ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร 02-535-6511-12 (ต่อ 115) หรือโอนเงินเข้าบัญชีในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกำหนดแล้วท่านยังไม่ได้ชำระหนี้ ข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับท่านและบังคับจำนองแก่ประกันตามกฎหมายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ศักดิ์ นันทพันธ์ไชย)
ทนายความผู้ดำเนินการ



โทร 139 8 (สาขากรุงเทพฯ) 1 (สาขาเชียงใหม่) สาขาขายปลีก กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-049-5511 090-225-4731

หนังสือแจ้งประมุขวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
ขอ
บริษัท ไบรอนีส์ทีฟ แอนด์เมจันท์ จำกัด

วันที่ 8 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
เรียน ผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไบรอนีส์ทีฟ แอนด์เมจันท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทยังมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ บ้านเลขที่ 139 ซอยศูนย์การค้าศูนย์แลนด์ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณาการรายงานการประมุขวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567
- พิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม หนังสือบริบทณีสื่อข้อ 3
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมหรือเกินด้วย จักขอบคุนด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปริญญา ศิวรานนท์)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท คลีนิง ไฮลูชั่น จำกัด
130 ซอยศูนย์การค้าศูนย์แลนด์ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2049-5505 โทรสาร. 0-2049-5504 www.happyland.co.th

หนังสือแจ้งประมุขวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
ขอ
บริษัท คลีนิง ไฮลูชั่น จำกัด

วันที่ 8 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
เรียน ผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไบรอนีส์ทีฟ แอนด์เมจันท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทยังมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ บ้านเลขที่ 139 ซอยศูนย์การค้าศูนย์แลนด์ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณาการรายงานการประมุขวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
- พิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม หนังสือบริบทณีสื่อข้อ 3
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมหรือเกินด้วย จักขอบคุนด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปริญญา ศิวรานนท์)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท โฮงริ๊ก โกลด์ เมกัล (ไทยแลนด์) จำกัด
 สำนักงานใหญ่
 58/7 หมู่ 11 อ. บางคูเวต อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย
 โทร : +66-2-961-2922 แฟกซ์ : +66-2-961-2922
 สาขา 88881
 33/3 หมู่ 4 อ. วัดพิงฯ อ. บางบัวทอง จ. พระนครศรีอยุธยา 13270 ประเทศไทย
 โทร : +66-35-246-781-3 แฟกซ์ : +66-35-246-784

วันที่ 8 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท โฮงริ๊ก โกลด์ เมกัล (ไทยแลนด์) จำกัด ("บริษัท")
 สิ่งที่น่าสนใจ 1. หนังสือขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
 2. หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วย ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นของบริษัทได้
 ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการของบริษัทหรือขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และคณะกรรมการ
 ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 แต่มิได้เรียกประชุมภายใน 30 วันนับแต่วันดังกล่าว
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นจึงขอใช้สิทธิตามกฎหมายในการเรียกประชุมเองโดยมี
 รายละเอียดดังต่อไปนี้

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อให้ทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท (ในที่นี้
 เรียกว่า "การประชุม") จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 11/2 ซอย 19 ซ. 19
 อาคารที่ 23 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณา
 เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่าน
 ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ ขอความกรุณาให้ท่านมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของท่านเพื่อเข้า
 ร่วมการประชุมและรับรองการลงคะแนนเสียงของท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้แนบมาด้วยนี้ และให้นำมา
 แสดงแก่บริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท โฮงริ๊ก โกลด์ เมกัล จำกัด
 (นางสาวกาญจน์ อาษาภาวะ)
 กรรมการผู้มีอำนาจ

ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท เอลินา พลัส จำกัด
 ทะเบียนเลขที่ 0145560002622

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของ
 บริษัท เอลินา พลัส จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดติดต่อ
 ชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี เลขที่ 20/3 หมู่ 3
 ค.คลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในกำหนด 7 วัน
 นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป



ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2567

(นางสาวกัญจิรา วรรณระนอง)
 ผู้ชำระบัญชี

ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีที คอนเนกชั่น
 ทะเบียนเลขที่ 0133566000751

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อีที คอน
 เนกชั่น ได้ตกลงให้เลิกห้างหุ้นส่วนนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระ
 หนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี เลขที่ 41 หมู่ที่ 1 ตำบลปึงจ่าฮ้อ อำเภอหนองเสือ
 จังหวัดปทุมธานี 12170 ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2567

 (นายเทพพิรินทร์ มินินทร์)
 ผู้ชำระบัญชี

ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท ยูนิเทรนนิง อินเทอร์เน็ต (ยูทีไอ) จำกัด

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ยูนิเทรนนิง
 อินเทอร์เน็ต (ยูทีไอ) จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่น
 คำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชีเลขที่ 651/15 ซอยเสรีไทย 15 แขวงคลองกุ่ม เขตบึง
 กุ่ม กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2567

 (นายจักรพงษ์ เทพงามยศ)
 ผู้ชำระบัญชี

บริษัท ซีดี เฟรช ฟรืด จำกัด
วันที่ 8 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีดี เฟรช ฟรืด จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ใน วันที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องการจัดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 3
วาระที่ 2 การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มสาขา และการมอบหมายงานจดทะเบียน
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทน ด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรอมรวงศ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์คาร์ คสินิค แอนด์ เซอร์วิส
214 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 02 3682009 - 11

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ประกาศแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

ด้วยผู้ถือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์คาร์ คสินิค แอนด์ เซอร์วิส ได้ตกลงยินยอมให้แปรสภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์คาร์ คสินิค แอนด์ เซอร์วิส ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 214 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทจำกัดตามบันทึกข้อตกลงยินยอม ลงวันที่ 19 กันยายน 2567

ห้าง จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า หากท่านมีความประสงค์จะคัดค้านขอให้ส่งคำคัดค้านไปยังห้าง ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายมิชชี อ่อนคล้าย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท อันคามัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0745563007336

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของ บริษัท อันคามัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัท ๑ นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัท ๑ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้ หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชีเลขที่ 1072-1074 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2567

นายธนกร จิราสุขสกุล
ผู้ชำระบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโรรา คอมพริเฮนซีฟ ดีไซน์

97/344 หมู่ที่ 4 ตำบลวิจิตร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 8 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมหุ้นส่วนทุกคน
เรียน หุ้นส่วนทุกคน

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโรรา คอมพริเฮนซีฟ ดีไซน์ ได้ตกลงยินยอมให้แปรสภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 97/344 หมู่ที่ 4 ตำบลวิจิตร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นบริษัทจำกัด ตามบันทึกข้อตกลงยินยอม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโรรา คอมพริเฮนซีฟ ดีไซน์ จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า หากท่านมีความประสงค์จะคัดค้านขอให้ส่งคำคัดค้านไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโรรา คอมพริเฮนซีฟ ดีไซน์ กำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ดังนั้น จึงขอเชิญเชิญท่านหุ้นส่วนทุกคนไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


นายเวงศักดิ์ศักดิ์ ทตั้งเจริญชัย
AURORA
COMPREHENSIVE DESIGN
LIMITED PARTNERSHIP
หุ้นส่วนผู้จัดการ

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท สยามไฟร์เวอร์ค จำกัด

วันที่ 8 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามไฟร์เวอร์ค จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามไฟร์เวอร์ค จำกัด ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ บริษัท สยามไฟร์เวอร์ค จำกัด เลขที่ 52 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคอนโคก อำเภอรอบคอก จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

พีระชัย วรคุณธาดา
(นายพีระชัย วรคุณธาดา)
กรรมการ

บริษัท ซิมพาเทค เอ็นจิเนียริ่ง เอเชีย จำกัด

วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยบริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 4/222 อาคารสารเบอร์ ออฟฟิศ ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 12B01,12C01 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
วาระที่ 2 รับรองงบดุล งบกำไร-ขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

นายคาลอส โจเซ่ ริเบย์โร ซิเมอส
กรรมการ

บริษัท วรชัย 2424 จำกัด

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วรชัย 2424 จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 189 ซอยลาดพร้าว126(บริเวณห้วยขวาง) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุนอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(คุณวรชัย เวชชากุล)
กรรมการ

บริษัท พีทีโอ เทรคคิง จำกัด

วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีโอ เทรคคิง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 43/49 หมู่ที่ 9 ต.พิชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (สำนักงานของบริษัท)
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุนอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรพนธ์ เหล่าพิทรศิลป์)
กรรมการบริษัท

หนังสือพิมพ์
ข้อมูลธุรกิจ

ก้าวสู่ปีที่
16

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ขั้นตอน
ลงประกาศ



สแกน QR-CODE
หรือโทรสอบถาม
เพื่อขอลงประกาศ



ชำระเงิน



ส่งประกาศทาง
Email หรือ Line



ลงประกาศ



รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ

เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์



จ่ายเงินปันผล,
ย้ายสำนักงานใหม่



เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองงบการเงิน



เปลี่ยนชื่อบริษัท
แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ



เลิกบริษัท,
เลิกห้าง, ชำระภาษี



แปรสภาพ หอก.
เป็นบริษัทจำกัด



เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท
ควบบริษัท



เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
เข้า-ออก



แก้ไขข้อบังคับ,
แก้ไขวัตถุประสงค์

รับลงประกาศโฆษณา

- > आयดทรัพย์
- > ประกาศคำสั่งศาล
- > ลงประกาศฟ้องร้อง
- > ลงประกาศพ้นสภาพพนักงาน

- > ประกาศซื้อขายที่ดิน
- > บังคับจำนอง, โกงตอน, ล้มละลาย
- > ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- > ประกาศอื่น ๆ

อัตราค่าลงประกาศ

กรุงเทพ

214 บาท

ต่างจังหวัด

246.10 บาท

**หมายเหตุ 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



เลขจดแจ้งการพิมพ์(เดิม)
สสช 298/2552



เลขจดแจ้งการพิมพ์(ใหม่)
สสช 45/2563



02 853 3797-8

085 055 9306

093 124 5048



pjbusiness

ข้อมูลธุรกิจ

www.datanews9.com

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN 1906-5426

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240